



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ที่ ผผ.๔๓.๓/

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินธุรกิจภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินธุรกิจภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัททวีรุ่งยนต์กิจ (สตึก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชีนเนอรี สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และ โรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการฯ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะความรู้ ทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษานั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานส่งเสริมผลิตผลฯ จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินธุรกิจภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนของ PDCA ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรินทร์ หล้าหนองบัว)

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ

(นางสาวกฤษมา เกตศรีพงษ์ศา)

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

เรียน ผู้อำนวยการ

.....

.....

(นายวิรัช สุวรรณทา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

## คำนำ

รายงานสรุปผลการโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินงานธุรกิจภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดการอบรมการเป็นผู้ประกอบการฯ และนำนักเรียน นักศึกษาไปศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัทวีรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชีนเนอรี่ สนามนิเวศโมบาย สเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์เชิงพาณิชย์ และเป็นการเสริมสร้างทักษะในการทำธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนให้แก่ นักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปประกอบการอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
วิทยาลัยการอาชีพสตีก

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินงาน  
ภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ณ บริษัทวิรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชีนเนอรี สนามนิเวศน์อิมบายนสเตเดียม  
บุรีรัมย์ คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินงานภายในสถานประกอบการ  
ประจำปีการศึกษา 2560

เจ้าของโครงการ: งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายวิรัช สุวรรณทา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
นางสาวกฤษณา เกศศิริพงษ์ศา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ  
นางสาวพัชรินทร์ หล้าหนองบัว เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ

หลักการและเหตุผล : ตามนโยบายรัฐบาลมีแนวทางการดำเนินการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาฝีมือ  
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีศักยภาพ และสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยในการสร้างอาชีพตามกลไกของ  
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา โดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจ นวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
และจากนโยบายด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็น  
ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้

งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานระบบ  
การจัดการการดำเนินงานภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560  
ณ บริษัทวิรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชีนเนอรี สนามนิเวศน์อิมบายนสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล  
และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อฝึกประสบการณ์การดำเนินงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณจริง และ  
พัฒนาทักษะความรู้ ทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สามารถนำไปประกอบการอาชีพในอนาคตได้  
อย่างยั่งยืน

#### จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และเพิ่มโอกาสทางการฝึกอาชีพให้เครือข่ายชุมชน นักเรียนนักศึกษา
3. เพื่อฝึกประสบการณ์การดำเนินงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณจริงให้นักเรียน นักศึกษา

#### วิธีดำเนินการ (ใช้ระบบ PDCA)

##### P : การเตรียมการ

1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการฯ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
5. รายงานการประชุมฯ



## A: การรายงานผล

สรุปรายงานผลการโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินงานธุรกิจภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัททวิรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าสิริพงษ์แมชชีนเนอรี สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ เพื่อนำผล/ปัญหา/อุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

งบประมาณ จำนวนเงิน 440 บาท

ประเภทเงินงบประมาณโครงการ

เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงินรายได้สถานศึกษา  อื่นๆ

ประเภทรายจ่าย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
<b>งบดำเนินงาน</b>		
1. กรอบรูป	2 กรอบ X 120 บาท	240 บาท
2. ป้ายไว้นิล	500 บาท	500 บาท
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>740 บาท</b>

### ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินงานธุรกิจภายในสถานประกอบการฯ ผู้บริหารฯ จำนวน 1 คน ครูที่ปรึกษาธุรกิจ จำนวน 7 คน และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 56 คน รวมทั้งหมด จำนวน 64 คน

### ผลการดำเนินงาน

ผลจากโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินงานธุรกิจภายในสถานประกอบการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัททวิรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าสิริพงษ์แมชชีนเนอรี สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้

#### 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

หัวข้อ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	15	50.0
หญิง	15	50.0
<b>รวม</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละได้ 50.0 และเพศหญิง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละได้ 50.0

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

หัวข้อ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	30	100
21 – 30 ปี	-	-
31 ปีขึ้นไป	-	-
<b>รวม</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ

หัวข้อ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้บริหาร	-	-
ครู – อาจารย์	-	-
เจ้าหน้าที่	-	-
นักเรียน นักศึกษา	30	100
ประชาชนทั่วไป	-	-
<b>รวม</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพนักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินธุรกิจภายในสถานประกอบการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัททวีรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชีนเนอรี สนามนิเวศน์ไฮโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์ คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1 – 5 ซึ่งหมายถึงน้อยที่สุด ถึงมากที่สุดและกำหนดเกณฑ์เพื่อวัดระดับ ดังนี้

คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย

คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

การแปลความหมายคะแนน แปลค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยใช้หลักของ เบสท์ (Best, 1977:14) ดังนี้

คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

หัวข้อ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1. การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม	4.54	.519	มากที่สุด
2. ช่วงเวลานัดหมายในการออกเดินทางเหมาะสม	4.23	.599	มากที่สุด
3. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม	4.46	.519	มากที่สุด
4. สถานที่ดูงานมีความเหมาะสม	4.23	.599	มากที่สุด
5. ยานพาหนะในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม	4.08	.494	มาก
6. การให้การต้อนรับของหน่วยงานที่เข้ารับการศึกษาดูงาน	4.46	.660	มากที่สุด
7. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้	4.62	.506	มากที่สุด
8. นักศึกษาได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงาน	4.62	.506	มากที่สุด
9. วิทยากรมีความรู้และชำนาญในการศึกษาดูงาน	4.69	.480	มากที่สุด
10. ควรจัดให้มีการดำเนินโครงการศึกษาดูงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	4.38	.506	มากที่สุด
<b>ค่าเฉลี่ย</b>	<b>4.43</b>	<b>.538.</b>	<b>มากที่สุด</b>

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินงานในสถานประกอบการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัททวิรุ่งยนต์กิจ (สติ๊ก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชชีนเนอรี สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ **มากที่สุด** มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ **4.43** และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้

ข้อที่ 9. วิทยากรมีความรู้และชำนาญในการศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69

ข้อที่ 7. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

ข้อที่ 8. นักศึกษาได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.362

#### ข้อเสนอแนะอื่นๆ

1. อยากให้จัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

#### สรุป/อภิปรายผล

การจัดโครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินงานในสถานประกอบการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัททวิรุ่งยนต์กิจ (สติ๊ก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชชีนเนอรี สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ มีความพึงพอใจ มากที่สุด และในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจในอนาคต และการจัดโครงการศึกษาดูงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะขอ นำผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดโครงการฯ ครั้งต่อไป



ภาคผนวก

Chee wa



รายงานสรุปผล  
โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินธุรกิจในสถานประกอบการ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
วิทยาลัยการอาชีพสตึก

## บทสรุปโครงการศึกษาคุณภาพระบบการจัดการการดำเนินงานธุรกิจภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

1. แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละได้ 50.0 และเพศหญิง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละได้ 50.0
2. แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4. แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาคุณภาพระบบการจัดการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัททวีรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชีนเนอรี สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ **มากที่สุด** มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ **4.43** และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้  
ข้อที่ 9. วิทยากรมีความรู้และชำนาญในการศึกษาคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  
ข้อที่ 7. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในการศึกษาคุณภาพในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  
ข้อที่ 8. นักศึกษาได้ประโยชน์จากการศึกษาคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.362

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

1. อยากให้จัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

สรุป/อภิปรายผล

การจัดโครงการศึกษาคุณภาพระบบการจัดการการดำเนินงานธุรกิจภายในสถานประกอบการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัททวีรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชีนเนอรี สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาคุณภาพฯ มีความพึงพอใจ มากที่สุด และในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจในอนาคต และการจัดโครงการศึกษาคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะขอนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดโครงการฯ ครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินธุรกิจภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

ณ บริษัทวีรุ่งยนต์กิจ (สติ๊ก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชชีนเนอรี

สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์

.....





ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการการดำเนินธุรกิจภายในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

ณ บริษัทวีรุ่งยนต์กิจ (สตีก) จำกัด บริษัทคูโบต้าศิริพงษ์แมชชีนเนอร์รี่  
สนามนิวไอโมบายสเตเดียม บุรีรัมย์คาสเซิล และโรงแรม อมารี จังหวัดบุรีรัมย์

.....

